

ยิปรอคร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สานต่อ กิจกรรมเพื่อสังคมยกระดับช่างติดตั้งผนังและฝ้า เพดานยิปซัม สู่มาตรฐานสากล



กรุงเทพฯ – บริษัทไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูงของเมืองไทยภายใต้แบรนด์ “ยิปรอค” เดินหน้าร่วมมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินงานตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม จัดฝึกอบรม “หลักสูตรยกระดับฝีมือการติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัมฉบับเตรียมมาตรฐานสากล” โดยยิปรอคได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องสามปีติดต่อกันจนถึงปัจจุบัน หลักสูตรประกอบด้วยการศึกษาทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกภาคปฏิบัติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำความรู้และความเชี่ยวชาญไปใช้ในการประกอบอาชีพ ด้านการติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัม ซึ่งถือเป็นการพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ยังเป็นผู้สนับสนุนการตกแต่งภายในอาคารของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานอาคารที่สมบูรณ์แบบยั่งยืน เช่น การติดตั้งผนังกันห้องหัดถเวซ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ภูเก็ต การติดตั้งผนังกันห้องหัดถเวซและห้องเรียน ศูนย์พัฒนาอบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดท่าสูง จ.นครศรีธรรมราช การติดตั้งฝ้าเพดานฉบับเรียบ อาคารอเนกประสงค์ กองพลนาวิกโยธิน ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า จ. ชลบุรี และการปรับปรุงผนังห้องเรียน โรงเรียนบ้านมาหนัก จ.ภูเก็ต เป็นต้น

มร. ริชาร์ด จูเซรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ยิปรอคให้ความสำคัญและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ในการริเริ่มจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยิปรอคมีการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมทุกงาน โดยเน้นทั้งการช่วยเหลือและการบริจาควัสดุก่อสร้างแผ่นฝ้าเพดานยิปซัม สิ่งของจำเป็น หรือแม้แต่การจัดทีมอาสาสมัครเพื่อร่วมลงแรงก่อสร้างและปรับปรุงอาคารให้กับชุมชนในท้องถิ่นทุรกันดารอีกด้วย”

ยิปรอค เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมแก่ช่างยิปซัมรายแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับโรงงานผลิตปูนยิปซัมของยิปรอค ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่การฝึกอบรมโดยเฉพาะกว่า 500 ตารางเมตร ให้การฝึกอบรมตามมาตรฐานสากล และสามารถให้การอบรมได้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ เพิ่มทักษะและเทคนิคในการติดตั้งงานผนังและฝ้าเพดานยิปซัมอย่างมืออาชีพ

เช่นเดียวกับศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพทั่วโลก ตามวิสัยทัศน์ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจและ
บริการวิชาชีพของภูมิภาค